

Số: /BC-UBND

Thụy Hùng, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công trình đường Lũng Coọng-Nà Pàn, đường Nà Pàn-Khuổi Khe, xã Thụy Hùng

Thực hiện nội dung Giấy mời số 356/GM-HĐND ngày 24/10/2023 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện công trình đường Lũng Coọng-Nà Pàn, đường Nà Pàn-Khuổi Khe. UBND xã Thụy Hùng báo cáo như sau:

1. Công trình đường Lũng Coọng-Nà Pàn, xã Thụy Hùng: Được UBND huyện Cao Lộc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tại Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 về phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Lũng Coọng-Nà Pàn, xã Thụy Hùng.

Công trình Đường Lũng Coọng-Nà Pàn đã khởi công công trình ngày 15/02/2022, tổng số hộ bị ảnh hưởng 12 hộ thường trú ở nhiều thôn khác nhau (Nhất Tâm, Tân Tiến và xã Hoàng Đồng). Do vậy cũng ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động và tiến độ thi công đường.

UBND xã thành lập nhiều tổ tuyên truyền kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ đến từng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công trình để tuyên truyền, vận động. Từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022 UBND xã đã nhiều lần tuyên truyền vận động các hộ dân bao gồm Chu Văn Vân, Đàm Văn Pói, Chu Văn Bảo, Lãng Văn Hinh, Chu Văn Anh, Lý Thị Ninh. Tuy nhiên các vị trí mái ta luy đi qua vườn, ruộng các hộ dân chỉ hiến phần nền, mặt đường. Còn phần mái ta luy không hiến, đề nghị phải xây kè ta luy âm (Riêng phần cống bản $L_0=6.0m$ và đường dẫn 2 đầu cống vì đi qua giữa ruộng lúa các hộ dân nhất quyết không hiến đất để thi công công trình, đề nghị điều chỉnh tuyến) và sau khi thi công kè xong thì mới được thi công nền và mặt đường. Sau đó UBND huyện có Công văn chỉ đạo cắt giảm, không thi công phần cống bản, bổ sung kè ta luy âm trên tuyến. Trong quá trình thi công, một số hộ dân vẫn không đồng ý cho thi công đường nên vừa thi công vừa phải tuyên truyền vận động. Đến tháng 3/2023 tuyến đã đổ bê tông mặt đường được 1.400m/1.600m (còn khoảng 200 m đầu tuyến chưa đổ mặt bê tông).

2. Công trình đường Nà Pàn-Khuổi Khe:

Được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Đường Nà Pàn-Khuổi Khe, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Tổng số hộ bị ảnh hưởng 34 hộ.

Công trình đường Nà Pàn-Khuổi Khe, xã Thụy Hùng huyện Cao Lộc, được ký hợp đồng, khởi công gói thầu xây lắp công trình ngày 16/02/2022, đến tháng 4/2022 nhà thầu thi công đã thi công xong phần nền đường. Đầu tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Thụy Hùng nhận được kiến nghị của 07 hộ dân tại thôn Tân Tiến, xã Thụy Hùng có nội dung đề nghị xem xét việc sạt lở đất do làm đường trực thôn gây ảnh hưởng đến nhà dân. UBND xã phối hợp với Ban quản lý dự án huyện Cao Lộc, Đơn vị tư vấn thiết kế, Đơn vị thi công tuyến đường, trưởng thôn Tân Tiến, tiến hành kiểm tra tại thực địa 07 hộ gia đình có đơn kiến nghị. Vị trí này do các hộ làm nhà ở sườn đồi, đất không có kết cấu tốt, trước đây khi chưa thực hiện làm đường ở vị trí này cũng có hiện tượng sạt lở xảy ra. Đồng thời UBND xã có Báo cáo số 634/BC-UBND ngày 08/7/2023 về việc sạt lở tại thôn Tân Tiến, xã Thụy Hùng gửi UBND huyện. Công trình tạm dừng thi công do 07 hộ dân tại đầu tuyến (lý trình km 1+450 đến km 1+650m) sinh sống trên phía trên ta luy dương bên phải tuyến không đồng ý cho xe chở vật liệu vào thi công đường mà đề nghị xây kè ta luy dương.

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 15/9/2022, UBND xã đã tổ chức 05 cuộc đến gặp gỡ các hộ dân để tuyên truyền, vận động để san gạt đất sạt lở tạo mặt bằng cho xe chở vật liệu đi qua. Tuy nhiên các hộ dân chưa đồng ý cho xe đi qua, lý do các hộ đề nghị xây kè trước để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân, sau đó mới cho xe đi qua. UBND xã có báo cáo số 853/BC-UBND ngày 16/9/2022 về việc tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình đường Nà Pàn-Khuổi Khê gửi UBND huyện, Ban QLDA, phòng KT&HT huyện.

Sau khi đơn vị thi công xây dựng kè chân ta luy dương nêu trên với chiều cao tường kè từ 2,0 đến 2,5m. Nhưng trong quá trình thi công kè thì 5/7 hộ dân lại không đồng ý cho xây dựng hết kè với lý do để sau này các hộ dân sẽ mở đường lên nhà. (*Hộ ông Vi Văn Tuyên, con ông Vi Văn Than đề nghị không xây kè chân với chiều dài 18m, ông Vi Văn Hiệp đề nghị để cách lại 5m không xây kè chân; ông Vi Văn Viên đề nghị để cách 4m; ông Chu Văn Thọ đề nghị để cách 2m và bà Lăng Thị Huệ đề nghị để cách 3m không được kè*) 5/7 hộ nêu trên đã ký cam kết với đơn vị thi công là nếu xảy ra sạt lở thì gia đình tự chịu trách nhiệm.

Từ ngày 23 đến ngày 26/6/2023 trên địa bàn xã xảy ra mưa rất to, lượng mưa lớn đã gây sạt lở phía trên mái ta luy dương đoạn nhà ông Vy Minh Ngôn. Đất sạt lở phía trên đã được kè chân ta luy phía dưới chắn lại lên đất trôi trên đỉnh kè, đổ ra đường. Bà Lăng Thị Huệ là mẹ của ông Vy Minh Ngôn và các hộ dân trên không cho đơn vị thi công đi qua với lý do đề nghị xây nâng đỉnh tường kè từ đỉnh tường kè cũ lên thêm 2m nữa để chống sạt lở.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 30/6/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc về công trình đường Nà Pàn-Khuổi Khê. Ngày 03/7/2023 UBND xã Thụy Hùng phối hợp với trưởng thôn Tân Tiến tổ chức họp và tuyên

truyền vận động 07 hộ dân về phương án xây kè chống sạt lở, các hộ dân không thống nhất phương án kè toàn bộ. Các hộ dân thống nhất phương án kè từ phần bờ kè cũ kè lên thêm 2m, đắp đất vào phần bờ kè mới và nhất trí cho kè đồng bộ các lõi mở bỏ trống trước đó (*trừ đoạn nhà ông Than*). Riêng vị trí dưới nhà Vy Văn Than chỉ cần kè thêm 1m qua khỏi bờ kè cũ của gia đình đã kè trước đó và đắp đất vào phần kè mới, và lõi mở vẫn để nguyên. Phần kè gạch bê tông dưới nhà ông Hiệp (*do gia đình ông Hiệp xây từ trước*) đã có sự thỏa thuận của 2 gia đình ông Hiệp và ông Tuyên nhất trí cho phá dỡ phần kè cũ đồng thời cho múc vào sâu thêm 01m để thi công bờ kè cho đồng bộ. Các gia đình nhất trí cho múc các phần đất bị lồi ra khi tạo mái vát để thi công, chỗ thiếu đất thì đắp vào, san gạt đến đâu đồng thời tiến hành kè ngay chỗ đó. Từ phần phía trên trên bờ kè đến sân nhà các hộ gia đình, các hộ gia đình cam kết nếu xảy ra sạt lở các hộ tự chịu trách nhiệm xử lý. Các hộ gia đình nhất trí tự xử lý phần mương nước ra khỏi bờ kè hạn chế tối đa nước thấm bên trong bờ kè. Đồng thời UBND xã có Báo cáo số 575/BC-UBND ngày 04/7/2023 về việc tuyên truyền, vận động các hộ dân thôn Tân Tiến, xã Thụy Hùng gửi UBND huyện, Ban QLDA, phòng NN&PTNT huyện.

Thực hiện nội dung kết luận tại buổi kiểm tra thực tế công trình ảnh hưởng do mưa bão, do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc chủ trì ngày 22 tháng 9 năm 2023. Ngày 26/9/2023 UBND xã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn (*Đơn vị tư vấn*) tổ chức tuyên truyền, vận động 07 hộ dân gồm các hộ Lăng Thị Huệ, Vy Văn Viên (con trai ông Vy Văn Dân), Vy Văn Hiệp, Chu Văn Thọ, Chu Văn Đạo, Vy Văn Tuyên (con trai ông Vy Văn Than), Vy Minh Ngôn. Sau khi tuyên truyền, vận động các hộ dân đều thống nhất phương án kè tiếp giai đoạn 1 (*các vị trí còn bỏ trống*). Có 04 hộ dân gồm các hộ Vy Văn Hiệp, Vy Văn Viên, Vy Minh Ngôn, Lăng Thị Huệ đồng ý ợp mái kè giai đoạn 2 và đề nghị lấp lan can để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Còn 03 hộ dân gồm các hộ Chu Văn Đạo, Chu Văn Thọ và Vy Văn Tuyên không đồng ý xây kè mà đề nghị giữ nguyên hiện trạng và tự chịu trách nhiệm không yêu cầu Nhà nước khắc phục nếu xảy ra sạt lở. UBND xã có báo cáo số 789/BC-UBND ngày 28/9/2023 về việc tuyên truyền, vận động các hộ dân có công trình sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão từ ngày 24/6/2023 đến 26/6/2023 gửi phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban QLDA, phòng KT&HT huyện.

Ngày 19/10/2023 UBND xã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng kinh tế và hạ tầng huyện tổ chức tuyên truyền, vận động 07 hộ dân và các hộ dân xóm Nà Pàn xây dựng kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tiếp tục thi công tuyến đường Nà Pàn – Khuổi Khê. Sau khi tuyên truyền, vận động các hộ dân đã nhất trí cho xe thi công đi qua. Chiều ngày 24/10/2023 đơn vị thi công đã tập kết máy móc để thi công tiếp tuyến đường.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công sớm lắp đặt cống thoát nước qua suối Nà Pàn để nhân dân đi lại thuận tiện trong mùa mưa.

- Tuyến đường Nà Pàn –Khuổi Khe do chưa hoàn thiện, chưa có mương thoát nước sau những trận mưa nước chảy tràn trên mặt đường đất, một số đất bị sạt lở xuống nền đường và vùi lấp ruộng, vườn các hộ dân liền kề ảnh hưởng đến việc đi lại và canh tác của bà con. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục mặt bằng ruộng, vườn bị ảnh hưởng để bà con yên tâm canh tác.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Thụy Hùng về tình hình thực hiện công trình đường Lũng Cọng-Nà Pàn, đường Nà Pàn-Khuổi Khe, xã Thụy Hùng./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lý Hồng Quân